

Số: 2820/LĐLĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2023

V/v vận động đóng góp Quỹ Xã hội
Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Kính gửi:

- LĐLĐ các huyện, Thành phố Biên Hòa, Long Khánh;
- Công đoàn các ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh;
- Công đoàn KCN Biên Hòa, Công đoàn các Tổng công ty;

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp để xây dựng nguồn Quỹ Xã hội của tổ chức Công đoàn Đồng Nai. Thông qua nguồn Quỹ trên đã hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả từ 2013 đến nay đã xây dựng, sửa chữa được 121 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trợ cấp cho hơn 489 trường hợp người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và 63 trường hợp các cháu nhỏ là con CNVCLĐ có cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ mất do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Nai, tiến đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong chuỗi hoạt động của tổ chức công đoàn ngoài phát động thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, đăng ký các công trình sản phẩm. Đối với cấp tỉnh tổ chức các hoạt động công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam với tinh thần tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng và đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, thiên tai, hỏa hoạn và chưa có nhà ở, nhà ở còn tạm bợ, dột nát... giúp đoàn viên, CNVCLĐ cải thiện cuộc sống, với mức đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Mọi đóng góp của các đơn vị nộp về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm tổng hợp và chuyển số tiền đóng góp về:

Tên tài khoản: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Số Tài khoản: 118000026030

Tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Đồng Nai

Thời gian thực hiện vận động đến hết tháng 12/2023.

Đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả qua Thường trực Ban Quản lý Xã hội (Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh)./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, Ban TaC, BQL Quỹ XH.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Bích Thủy